



ĐÊM 1: SÀI GÒN – ĐÀ LẠT

22:00: Xe đón khách tại điểm hẹn, khởi hành đi Đà Lạt.

23:00: Quý Khách nghỉ đêm trên xe

NGÀY 1: ĐỒI CHÈ CẦU ĐẤT – CHÙA LINH PHƯỚC – GA XE LỬA – QUẢNG TRƯỜNG LÂM VIÊN (*Ăn sáng, trưa, tối*)

06:30: Ăn sáng tại Nhà hàng

08:30: Tham quan **Đồi Chè Cầu Đất** .

Nhìn từ xa, Đồi Chè Cầu Đất giống như một bức tranh hoạt hình với những đồi chè xanh thắm liên tiếp nhau, tạo thành những dải màu sắc đầy cuốn hút. Khi bước vào Đồi Chè Cầu Đất, du khách sẽ được chìm đắm trong không gian yên bình và tĩnh lặng, với những cây chè đan xen với nhau tạo thành những hàng ngả nghiêng đầy thu hút. Không khí mát mẻ, trong lành cùng tiếng chim ríu rít, tiếng gió thổi qua từng tán cây chè tạo thành một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, giúp cho du khách có thể thư giãn và tìm lại bình yên trong cuộc sống.



Bên cạnh đó, Đồi Chè Cầu Đất còn có các tiện ích như nhà hàng, quán cà phê, khu vui chơi giải trí, đặc biệt là khu chụp ảnh, cho phép du khách có thể lưu lại những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ tại địa điểm này.

10:00: Tham quan **Chùa Linh Phước** hay còn được biết đến với cái tên chùa Ve Chai.

Chùa Linh Phước là một trong những chùa lớn và đẹp nhất ở Đà Lạt, Việt Nam. Với kiến trúc đặc sắc và tỉ mỉ, chùa Linh Phước tạo nên một không gian linh thiêng và hoang sơ, thu hút du khách từ khắp nơi đến tham quan và chiêm bái. Các tòa nhà chính của chùa được xây dựng từ những mảnh gốm sứ nhiều màu sắc khác nhau, tạo nên những họa tiết phong phú và đẹp mắt.



Ngoài ra, khu vực chùa Linh Phước còn có một khu vườn hoa và hồ sen được trang trí đẹp mắt, cùng với các tác phẩm điêu khắc và họa tiết từ gốm sứ độc đáo tạo nên một không gian thơ mộng và yên tĩnh. Tất cả những điều này tạo nên vẻ đẹp và sức hút đặc biệt của Chùa Linh Phước, khiến cho du khách không thể bỏ qua khi đến thăm Đà Lạt

11:30: Dừng cơm trưa Tại Nhà Hàng

13:00: Về Khách sạn nhận phòng – Tự do nghỉ ngơi

14:30: Nhà ga xe lửa Đà Lạt là công trình đường sắt cổ kính nhất và độc nhất của Việt Nam cũng như Đông Dương.

Với kiến trúc cổ điển và thanh lịch, nhà ga này mang đến một vẻ đẹp lãng mạn và đặc trưng của phong cách kiến trúc Pháp. Nhìn từ bên ngoài, nhà ga xe lửa Đà Lạt có kiến trúc tuyệt đẹp với tường gạch đỏ, cửa sổ vòng tròn và mái che rộng rãi. Trong nhà ga, du khách sẽ cảm nhận được không khí yên tĩnh và thanh bình của không gian này.



Bên trong nhà ga, các cột gỗ to đùng, tường bằng gạch thô và các chi tiết đồng cổ tạo nên một không gian đặc biệt với vẻ đẹp cổ điển và trang trọng. Đây là một địa điểm thu hút đông đảo du khách và là một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá Đà Lạt.

Quảng Trường Lâm Viên được biết đến là biểu tượng đặc trưng của thành phố sương mù.

Quảng trường Lâm Viên là một điểm đến nổi tiếng của thành phố Đà Lạt, với kiến trúc độc đáo và không gian xanh mát, tạo nên một vẻ đẹp đặc biệt và thu hút đông đảo du khách. Quảng trường được thiết kế theo phong cách kiến trúc Pháp, với các công trình kiến trúc nổi bật như Nhà hát Lâm Viên và tòa thị chính Đà Lạt.



Từ quảng trường, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Lạt với các đồi thông, hồ Xuân Hương và những khu vườn hoa lấp lánh. Đặc biệt, vào buổi tối, quảng trường được trang trí ánh sáng rực rỡ và đầy màu sắc, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và ấn tượng.

Du khách có thể thưởng thức các màn trình diễn nghệ thuật và tham quan các gian hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ. Nơi đây nhận được rất nhiều sự yêu thích của giới trẻ với thiết kế 2 toà nhà tượng trưng cho hoa dã quỳ và hoa atiso khổng lồ.

17:30: Dùng cơm tối tại nhà hàng

18:30: Tự do nghỉ ngơi

NGÀY 2 : LANGBIANG – NHÀ THỜ DOMAINE – DATANLA – THIÊN VIỆN TRÚC LÂM (Ăn sáng, trưa, tối)

06:30: Ăn sáng tại Resort

08:30: Tập trung di chuyển đến **Langbiang**

Từ đỉnh Langbiang, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh về thành phố Đà Lạt cũng như những ngọn núi đồi xung quanh, với không gian xanh mát và thơ mộng. Ngoài ra, Langbiang cũng là nơi để du khách tìm hiểu về văn hóa địa phương, với sự hiện diện của các dân tộc thiểu số đặc trưng của khu vực Đà Lạt. Du khách có thể tìm hiểu về các nét văn hóa đặc sắc của dân tộc K'ho, được coi là người bản địa của Langbiang.

Chinh phục đỉnh Langbiang bằng xe Jeep và ngắm toàn cảnh thành phố Đà Lạt từ trên cao, thưởng thức các món xiên que nướng vừa nóng hổi vừa đậm đà trên đỉnh núi (**chi phí xe Jeep tự túc**).

10:00: Tham quan **nhà thờ Domaine**

Với vẻ đẹp kiến trúc hoành tráng, kiểu dáng của nhà thờ mang phong cách kiến trúc Châu Âu, nhưng lại hòa quyện với vẻ đẹp của thiên nhiên tươi đẹp và yên bình của vùng đất Đà Lạt. Nhà thờ Domaine được xây dựng vào những năm 1930, được thiết kế bởi một kiến trúc sư người Pháp với ý tưởng lấy cảm hứng từ những nhà thờ kiến trúc Gothic tại châu Âu. Toàn bộ công trình được làm bằng gỗ tự nhiên, với nét cổ kính và sang trọng.



Bên trong nhà thờ, du khách sẽ được ngắm nhìn những bức tranh tường hình ảnh các thánh và câu chuyện từ Kinh Thánh. Các cửa sổ của nhà thờ được làm bằng kính màu, tạo ra một không gian ấm áp, đầy màu sắc và ánh sáng.

11:30: Dùng cơm trưa nhà hàng

12:30: Về resort nghỉ ngơi

14:00 Tham quan **Thác Datanla**

Với độ cao khoảng 20 mét, thác nước chảy mềm mại, bên cạnh đó là một khu rừng thông xanh mát bao bọc quanh thác, tạo ra một không gian thơ mộng và bình yên. Quý Khách trải nghiệm hệ thống máng trượt được thiết kế quanh co, uốn lượn theo địa hình sườn núi bao quanh là rừng thông cổ thụ. Đây là một trong những hệ thống máng trượt dài nhất ở Đông Nam Á. **(Chi phí tự túc)**



15:00: Tham quan **Thiền viện Trúc Lâm**

Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt là một ngôi chùa Thiền đặt trên đỉnh núi Phượng Hoàng, thuộc khu vực huyện Đức Trọng, Đà Lạt. Ngôi chùa nằm trong khu rừng thông và hồ Tuyền Lâm xung quanh, tạo nên một không gian yên tĩnh, thanh bình, thích hợp cho các du khách tìm kiếm sự tĩnh lặng và địa điểm tham quan, hành hương. Được xây dựng vào năm 1993, theo phong cách kiến trúc truyền thống Việt Nam, được thiết kế đơn giản, tinh tế và hài hòa với thiên nhiên xung quanh



Bên trong, có một số công trình kiến trúc đặc biệt như tượng Di Lặc to lớn, tượng Phật bà Quan Âm và các tác phẩm điêu khắc tinh xảo, tạo nên một không gian trang nghiêm và thanh tịnh. Đặc biệt, còn có một khu vườn rộng lớn, với nhiều loại cây cảnh và hoa tươi tắn, mang đến cho du khách một không gian xanh mát, tươi mới và thư giãn. Nơi đây cũng là nơi du khách có thể tham gia các khóa tu học Thiền, học hỏi và trau dồi kiến thức về tâm linh.

18:00: Ăn tối tại nhà hàng

19:00: Tự do dạo phố đêm Đà Lạt

NGÀY 3: CHỢ ĐÀ LẠT – SÀI GÒN (Ăn sáng, trưa)

06:00: Quý khách làm thủ tục trả phòng

06:30: Ăn sáng tại nhà hàng

07:30: Tham quan và tự do mua sắm tại **chợ Đà Lạt**



Chợ Đà Lạt là một trong những điểm tham quan và mua sắm nổi tiếng nhất của thành phố Đà Lạt. Chợ được mở cửa từ sáng sớm đến tối muộn và bao gồm hàng trăm quầy hàng và gian hàng, bán đủ loại hàng hóa từ trái cây, rau củ, thực phẩm tươi sống đến quần áo, giày dép, đồ lưu niệm và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Đặc biệt, các sản phẩm như trái cây tươi ngon và hoa quả Đà Lạt được bày bán tại chợ này được đánh giá là chất lượng và giá cả hợp lý. Ngoài ra, Chợ Đà Lạt còn là địa điểm để thưởng thức các món ăn đặc trưng của Đà Lạt như bánh căn, bánh tráng nướng, bánh mì chảo và nhiều món ăn đường phố khác. Chợ cũng có các quầy bán đồ lưu niệm và đặc sản của Đà Lạt như cà phê, mứt, mật ong, socola và rượu vang.

11:30: Dừng cơm trưa tại nhà hàng Bảo Lộc

13:00: Tiếp tục di chuyển về Sài Gòn

18:00: Về đến Sài Gòn chia tay và hẹn gặp lại.



THỰC ĐƠN THAM KHẢO

<u>Ăn Sáng Ngày 1 Long Nga</u>	<u>Ăn Trưa Ngày 1 Long Nga</u>	<u>Ăn Tối Ngày 1 Nhà Tòi</u>
Buffet <u>sáng</u> Long Nga	<ol style="list-style-type: none"> <u>Lẩu đầu cá hồi</u> <u>Sườn non kho thơm</u> <u>Gà kho sả ớt</u> <u>Trứng chiên hành tây</u> <u>Rau Bó xôi xào tỏi</u> <u>Salad trộn thịt bò</u> <u>Cơm trắng,</u> <u>Tráng miệng, trà đá, khăn giấy</u> 	<ol style="list-style-type: none"> <u>Canh bò nấu dưa cải</u> <u>Nai nướng mè – khoai tây chiên</u> <u>Gà ram gừng</u> <u>Fi lê cá sốt cà</u> <u>Susu cà rốt xào thịt nạc</u> <u>Salad trộn hành cà</u> <u>Cơm – Trà – Trái cây</u>
<u>Ăn Sáng Ngày 2 Bún Bò Bốc Khói</u>	<u>Ăn Trưa Ngày 2 Memory</u>	<u>Ăn Tối Ngày 2 Leguda</u>
1 Tô <u>Bún Bò</u> + 1 ly <u>sữa đậu nành</u>	<ol style="list-style-type: none"> <u>Salad trộn dầu giấm / trứng</u> <u>Rau muống xào tỏi</u> <u>Đà điệu xào rau củ</u> <u>Gà ram gừng</u> <u>Ba chỉ chấy canh</u> <u>Canh cua rau đay, mướp hương</u> <u>Cơm trắng</u> <u>Trái cây + trà đá</u> 	Buffet <u>Lẩu Rau</u>
<u>Ăn Sáng Ngày 3 Sunrise</u>	<u>Ăn Trưa Ngày 3 Tâm châu L.An</u>	
1 Tô + 1Ly <ol style="list-style-type: none"> <u>Hủ tíu</u> <u>Miến gà</u> <u>Nui</u> <u>Bò kho</u> <u>Bún bò (tô)</u> <u>Bánh mì trứng ốp la</u> <u>Bánh mì xíu mại</u> <u>Nước uống</u> <ol style="list-style-type: none"> <u>Cà Phê</u> <u>Cà phê sữa</u> <u>Nước ngọt ly</u> <u>Đậu nành</u> 	<ol style="list-style-type: none"> <u>Măng tươi xào heo</u> <u>Ca lóc kho tôm</u> <u>Thịt đùi rim mặn</u> <u>Canh cải xanh nấu cá thác lác</u> <u>Salad trộn trứng</u> <u>Cơm trắng</u> <u>Trái cây – trà đá</u> 	



BẢO GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT 10%

Khách Sạn 2*	TULIP Hotel / CENTRO HOTEL / BẢY NGHĨA
Đoàn 40 khách	2.260.000 VNĐ / 1 Khách
Đoàn 30 khách	2.465.000 VNĐ/ 1 Khách
Đoàn 20 khách	2.875.000 VNĐ /1 Khách

CHI PHÍ BAO GỒM:

- ✓ 01 xe 45 chỗ Universe
- ✓ Giá áp dụng cho tối thiểu đoàn 30 khách
- ✓ Khách sạn tiêu chuẩn 2 sao:
- ✓ Cơ cấu phòng: 2-4 khách / phòng
- ✓ 02 bữa Ăn sáng : 60k/ suất, 01 bữa sáng Buffet
- ✓ 05 bữa Ăn chính: 100k/suất
- ✓ Vé Tham quan theo chương trình
- ✓ Lịch trình in màu phát trên xe cho người tham dự
- ✓ Hướng dẫn viên kiêm hoạt náo trên xe, quà chơi trò chơi trên xe.
- ✓ Bảo hiểm du lịch AAA trọn tour mức bồi thường tối đa 50.000.000vnd/trường hợp.
- ✓ Khăn lạnh phát trên xe
- ✓ Nước suối: Aquafinal 500ml: Phát trên xe mỗi ngày 1 chai / người
- ✓ Nón One Team

CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM:

- ✓ Điện thoại, giặt ủi & các dịch vụ khác tại Resort, các chi phí khác ngoài chương trình.
- ✓ Các buổi ăn chưa bao gồm bia, nước ngọt, nước suối
- ✓ Vé xe zepp Langbiang
- ✓ Máng trượt Datanla
- ✓ Vé xe lửa
- ✓ VAT 10%

CHÍNH SÁCH TRẺ EM :

- ✓ Trẻ em dưới 1m miễn phí giá tour, ghế ngồi và ăn cùng bố mẹ.



- ✓ Trẻ em từ 1m đến dưới 1m3 tính 80% người lớn.
- ✓ Trẻ em từ 1m3 trở lên tính như người lớn

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

ONE TRAVEL - A MEMBER OF ONE TEAM

Add: 124 Nguyễn Sĩ Sách, P15, Q Tân Bình, Tp HCM

Tel: (028) 3815 6063 – 6065 -06066 – 6067

Hotline: 0979 053 439 (Ms Phương) – 0976 874 169 (Mr Thịnh) - 0978 201 982 (Ms Nguyệt)

Email: sales1.onetravel@gmail.com

Web: <https://www.onetravel.com.vn>

Thank You!



KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ CHUYẾN ĐI VUI VẺ VÀ BỔ ÍCH



www.onetravel.com.vn

Uy tín & Chất lượng - Làm nên thương hiệu